



ข่าวคณะกรรมการธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑ E-mail science.committee3@parliament.go.th



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๓ นาฬิกา คณะกรรมการธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓ โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายวาโย อัครรุ่งเรือง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง นายชูชัย มุ่งเจริญพร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบุลย์วงศ์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม และนายอภิสิทธิ์ ไส้ตู่โรไกล รองประธานคณะกรรมการ คนที่สี่ พร้อมกับโฆษก กรรมการและที่ปรึกษา และเลขานุการประจำคณะกรรมการ

๑. เรื่องพิจารณา แนวทางในการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยบริหารจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

ในการประชุมวันนี้ ผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่มีสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นผู้กำหนดนโยบาย มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกรอบวงเงินงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บริหารและจัดการทุน โดยให้ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ที่มีหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) จำนวน ๙ แห่ง เป็นผู้ปฏิบัติการ และให้ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่มีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐและเอกชน/หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับผู้ได้รับประโยชน์ได้แก่ ประชาชน ภาคเอกชน ภาคนโยบายและภาครัฐ

จากนั้น คณะผู้บริหารของหน่วยบริหารจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) จำนวน ๙ แห่ง ได้ชี้แจงการได้รับการจัดสรรงบประมาณตามทิศทางและจุดมุ่งเน้นในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ผ่านมาและปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยกตัวอย่าง การจัดสรรทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund (SF) ร้อยละ ๖๐) และทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund (FF) ร้อยละ ๔๐) เพื่อกระจายอำนาจให้หน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) และหน่วยงานวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) (Block grant & Multi-year budgeting) ที่มุ่งเน้น SF เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศ และสนับสนุน FF เพื่อสร้างความเข้มแข็งและต้นทุนให้หน่วยงานวิจัยรากฐานระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป็นต้น



ข่าวคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑ E-mail science.committee3@parliament.go.th



- ๒ -

๒. เรื่องพิจารณา การตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ วรรคหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้

๒.๑ คณะอนุกรรมการเพื่อการติดตามและพัฒนาระบบการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ โดยนายวาโย อัครรุ่งเรือง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานคณะ
อนุกรรมการ และให้มีการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมทั้งรายงานผลการพิจารณาทุก ๓๐ วัน

๒.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยนายชูชัย มุ่งเจริญพร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และให้มีการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน พร้อมทั้งรายงานผล
การพิจารณาทุก ๓๐ วัน

๓. เรื่องอื่น ๆ

พิจารณาเรื่อง นัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

มติที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม N 409 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เรื่องพิจารณาภาพรวมระบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ไปร่วมประชุม



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม